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Fyrirspurn
til menntamálaráðherra um skólagjöld í opinberum háskólum.

Frá Björgvini G. Sigurðssyni.

    Er til athugunar í ráðuneytinu að veita opinberum háskólum heimild til innheimtu skóla-
gjalda? Ef svo er, hve há gjöld og fyrir nám í  hvaða greinum? Ef svo er ekki, hvernig stendur
til að mæta mæta fjárþörf skólanna og fjármögnun þeirra?


